



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๙ มูลค่าข่าว ๖๐,๘๖๙.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“มศว”ขอร่วมออกข้อสอบกลาง

ASTVผู้จัดการรายวัน - มศว ขานรับ สอบตรงพร้อมกันทั่วประเทศ แก้ปัญหา เด็กวิ่งรอก ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ระบุหาก ให้ใช้ข้อสอบกลาง ควรให้มหาวิทยาลัย ร่วมออกข้อสอบ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษา แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา ที่มีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) ที่ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ดำเนินการสอบรับตรง ในปีการศึกษา 2557 ให้ เลื่อนจัดสอบออกไปหลังจากที่นักเรียน จบการศึกษาแล้ว และในปีการศึกษา 2558 ให้คณะและมหาวิทยาลัยลดการจัดสอบ รับตรงเองลง และขอให้ใช้ข้อสอบกลาง

ศศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวว่า ตนเห็นด้วยหาก จะพัฒนาข้อสอบกลาง แต่การออกข้อสอบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้คัดเลือกนักศึกษา เข้าเรียนนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้น อาจจะต้อง ให้มหาวิทยาลัยมาร่วมกันออกข้อสอบ จะ ได้รู้ถึงความต้องการแต่ละคณะ/สาขาทั้งนี้ ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่เคยออก ข้อสอบเกินหลักสูตรสามารถตรวจสอบได้

แต่มีข้อสอบที่ใช้ทดสอบปฏิกิริยาไหวพริบ เพื่อใช้ทดสอบความถนัดของนักเรียนว่า เหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อในสาขานั้นๆ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ระบุว่าที่พัฒนา ข้อสอบมหาวิทยาลัยก็จำเป็นต้องออก ข้อสอบ และจัดสอบรับตรงเอง เพื่อคัดเลือก เด็กเข้าเรียนได้ตามต้องการ โดยที่ผ่าน มาทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พยายามแก้ปัญหาเด็กวิ่งรอก สอบรับตรงทำให้ผู้ปกครองเสียต้องเสียค่า ใช้จ่ายจำนวนมาก จึงขอมหาวิทยาลัยให้รับ ตรงในช่วงเวลาเดียวกันในเดือนมกราคม เชื่อว่าในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย จะมารับตรงในช่วงนี้มากขึ้น

“ปัญหาการรับตรงไม่ได้เกิดจาก มหาวิทยาลัยไปออกข้อสอบเอง แต่เกิด จากมหาวิทยาลัยรับตรงคนละช่วงเวลากันทำให้เด็กวิ่งรอกสอบเกือบทั้งปี ดังนั้นทปอ.จึงแก้ปัญหาโดยให้มหาวิทยาลัย มารับตรงในช่วงเดียวกัน ขณะเดียวกัน ในช่วงนี้ก็ควรจะมีการพัฒนาระบบการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาในระบบกลางหรือแอดมิชชัน ให้มีความสมบูรณ์ก็จะสามารถแก้ปัญหา รับตรงได้” ศศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าว ■